



## ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

### Động thổ công trình Tháp Thái Bình



Tại khu công viên sinh thái phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh vừa tổ chức lễ động thổ công trình Tháp Thái Bình. Các đồng chí lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh tới dự.

Tháp Thái Bình được xây dựng trong khu công

viên sinh thái tại phường Hoàng Diệu kết nối với Quảng trường Thái Bình xây dựng Tượng đài "Bác Hồ với nông dân" sẽ tạo thành quần thể các công trình kiến trúc trong khu vực; tạo điểm nhấn mang tính biểu tượng của tỉnh, là điểm du lịch, thương mại, dịch vụ, văn hóa của nhân dân trong và ngoài tỉnh. Toàn bộ kinh phí xây dựng Tháp Thái Bình gần

300 tỷ đồng được huy động từ nguồn xã hội hóa, qua đó khơi dậy lòng yêu quê hương, hướng về quê hương.

Theo thiết kế, Tháp Thái Bình được xây dựng 25 tầng, gồm 5 tầng đế, 19 tầng thân và tầng đỉnh. Tổng diện tích sàn xây dựng 16.870m<sup>2</sup>, chiều cao công trình từ cốt sân lên đỉnh mái 126,39m. Về công năng sử dụng,

từ tầng 1 đến tầng 7 bố trí dịch vụ, thương mại; từ tầng 8 đến tầng 12 là không gian triển lãm; từ tầng 13 đến tầng 19 phục vụ dịch vụ văn hóa, du lịch; tầng 20 là tầng kỹ thuật; từ tầng 21 đến tầng 22 là tháp chuông thông tầng và không gian tham quan; từ tầng 23 đến tầng 25 trung bày phục vụ du lịch, văn hóa.

HẢI DƯƠNG

### Vòng loại cuộc thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông cấp tỉnh năm 2017

(Xem tin trang 4)



Phần thi khởi động của đội thi Trường THCS Kỳ Bá (thành phố Thái Bình).

Ảnh: THÀNH TÂM

### Lao động đã tự nguyện về nước vẫn có cơ hội tham gia thi tiếng Hàn Quốc

Ngày 27/3/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 1142 về việc thông báo kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký thi tiếng Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (EPS). Theo đó, những lao động đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và ở lại cư trú bất hợp pháp nhưng đã tự nguyện về nước trong thời gian từ ngày 1/4 - 31/12/2016 vẫn được tham dự

kỳ thi tiếng Hàn Quốc năm 2017.

Kỳ thi tiếng Hàn Quốc theo chương trình EPS năm 2017 sẽ được tổ chức làm 3 đợt, từ ngày 17/6 - 26/9/2017. Ngay sau khi có Công văn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có công văn gửi các huyện, thành phố, Trung tâm Dịch vụ việc làm về các thông tin của kỳ thi để phổ biến giúp người lao động biết, tham gia kỳ thi.

NGUYỄN CƯỜNG

### Tặng quà nữ cựu thanh niên xung phong

Đoàn cán bộ của Ủy ban về các vấn đề của Quốc hội và một số đơn vị phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh vừa tổ chức tặng quà nữ cựu TNXP quy y cửa Phật.

Thái Bình hiện có 12 nữ cựu TNXP đang quy y cửa Phật, tuổi cao, sức khỏe khác nhau nhưng họ đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Nhằm tri ân những đóng góp, chia sẻ khó khăn với các cựu TNXP nói chung, nữ cựu TNXP nói riêng, đoàn cán bộ của Ủy ban về các vấn đề của Quốc hội và các đơn vị đã tặng quà cho các nữ cựu TNXP đang quy y cửa Phật (trị giá 1 triệu đồng/suất), hỗ trợ kinh phí để Hội Cựu TNXP tỉnh tổ chức các hoạt động nghĩa tình đồng đội.

KUÂN PHƯƠNG

### Hơn 7,5 tỷ đồng cho hoạt động tình nghĩa, xã hội, từ thiện

5 năm qua, các cấp hội cựu chiến binh (CCB) huyện Quỳnh Phụ đã tổ chức mừng thọ hơn 3.100 hội viên, tổng giá trị quà tặng hơn 240 triệu đồng; thăm hỏi hơn 3.700 lượt hội viên và trên 1.670 thân nhân hội viên lúc đau ốm với tổng số tiền hơn 270 triệu đồng; tổ chức tang lễ, phúng viếng hội viên qua đời 1.425 trường hợp với tổng số tiền hơn 450 triệu đồng; đón nhận 63 hài cốt liệt sĩ đưa về nghĩa trang quê nhà an táng.

Hàng năm, các cấp hội CCB từ huyện đến cơ sở phối hợp với các đoàn thể vệ sinh, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, thấp nền tri ân các anh hùng liệt sĩ ở địa phương, thăm hỏi, nhận phụng dưỡng 4 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Bên cạnh đó, Huyện hội cùng Công ty 29 (Tổng công ty 319 - Bộ Quốc phòng), Bộ CHQS tỉnh, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam xây dựng 5 nhà tình nghĩa; tặng 2 sổ tiết kiệm cho chiến sĩ Điện Biên và tích cực tham gia ủng hộ các quỹ của địa phương. Tổng số tiền các cấp hội CCB huyện Quỳnh Phụ dành cho hoạt động tình nghĩa, xã hội, từ thiện 5 năm qua hơn 7,5 tỷ đồng.

TIẾN ĐẠT

### Hội thao trung đội dân quân cơ động các huyện, thành phố



Nội dung bắn súng trường CKC bài 1.

Tại trường bắn Đông Hoàng (Tiền Hải), Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức hội thao trung đội dân quân cơ động các huyện, thành phố năm 2017.

Tại hội thao, các đơn vị tham gia 9 nội dung gồm: nhận thức chính trị; diễu lệnh đội ngũ; bắn súng trường CKC bài 1; kỹ thuật lựu đạn; kỹ thuật đào công sự; võ thuật; chiến thuật bộ binh; hậu cần; tháo lắp súng. Trong thời gian 1 ngày, các vận động viên đã hoàn thành tốt các nội dung thi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.

Đây là hoạt động nhằm đánh giá chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân cơ động các huyện, thành phố đồng thời phát triển phong trào rèn luyện thể lực, sức khỏe và hoạt động thể thao quốc phòng, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Tỉnh đội Dân quân Thái Bình (20/4/1947 - 20/4/2017).

MANH THẮNG

### Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng TNXP tổng đội Thái Bình tại Vũ Thư

Ban liên lạc truyền thống lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) tổng đội Thái Bình tại Vũ Thư vừa tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (7/4/1967 - 7/4/2017).

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống anh dũng, kiên cường của lực lượng TNXP tổng đội Thái Bình nói chung và lực lượng TNXP tại Vũ Thư nói riêng trong chiến đấu, bảo vệ tính mạng, tài sản, sản xuất của nhân dân trong tỉnh những năm kháng chiến chống Mỹ. Trở về đời thường, những năm qua, trên 400 cựu TNXP tổng đội Thái Bình tại Vũ Thư đã gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, tích cực lao động sản xuất góp công sức, trí tuệ tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp. Đến nay, hầu hết gia đình cựu TNXP tổng đội Thái Bình tại Vũ Thư có cuộc sống ổn định và khá, tuy nhiên vẫn còn một số nữ cựu TNXP sống đơn thân, điều kiện kinh tế khó khăn.

QUỲNH LƯU

### THÁI THỤY

## Phun trừ bệnh đạo ôn bảo vệ lúa xuân

(Xem trang 2)



Nông dân Thái Thụy phun trừ bệnh đạo ôn bảo vệ lúa xuân.

### Nhức nhối nạn khai thác cát

(Xem trang 4)



### THỊ TRẤN ĐÔNG HƯNG Hơn 500 hộ tự tháo dỡ công trình lấn chiếm vỉa hè

Thị trấn Đông Hưng (Đông Hưng) có khoảng 700 hộ lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ trong đó nhiều hộ có công trình kiên cố lấn chiếm vỉa hè từ những năm 1990, do đó việc vận động tháo dỡ gặp nhiều khó khăn.



Quyết tâm lập lại trật tự kỷ cương, thị trấn Đông Hưng đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các hộ vi phạm thực hiện nghiêm Chi thị số 04 của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh. Đến nay, thị trấn đã có hơn 500 hộ vi phạm tự giác tháo dỡ, chuyển dọn các công trình, mái che, chướng ngại vật, hàng hóa, vật liệu xây dựng tập kết, kinh doanh trong phạm vi hành lang an toàn giao thông để trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Thị trấn Đông Hưng phấn đấu đến hết ngày 15/4 số người tháo dỡ công trình vi phạm đạt tỷ lệ từ 90 - 95%. Với những hộ cố tình chây ì, sau ngày 15/4, các lực lượng chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế.

THU HIỀN